

บรรลุเป้าหมายการศึกษาของคุณด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

แบ่งออกเป็นหลักสูตรย่อย 3 ระดับซึ่งออกแบบมาเพื่อ
นักศึกษาที่กำลังมองหาช่องทางในการเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความ
เข้าใจทางภาษาและวิชาการ เพื่อประสบความสำเร็จ
สำเร็จในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และในสถานที่ทำงาน



ทักษะความสามารถที่ได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในแต่ละระดับ

AE4	เตรียมความพร้อมคุณสำหรับการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่มีเงื่อนไขในการสอบภาษาอังกฤษอยู่ที่ IELTS 6.5 หรือสูงกว่า [#]	ใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมในการเริ่มต้น เจจาะต้อรอง ยอมรับ และให้เหตุผลแนวคิดในการอภิปรายเชิงวิชาการได้	✓				
		เข้าใจ วิเคราะห์ วิจารณ์ และตั้งคำถามกับแนวคิดต่าง ๆ ผ่านข้อเขียนหรือคำพูดได้	✓				
		แสดงถึงความสามารถที่จะผสมผสานมุมมองที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อขยายขอบเขตการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาด้วยการเขียนเชิงวิชาการได้	✓				
AE3	เตรียมความพร้อมคุณสำหรับการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่มีเงื่อนไขในการสอบภาษาอังกฤษอยู่ที่ IELTS 6.0 หรือสูงกว่า	สามารถโต้แย้งหรือการอภิปราย โดยอ้างอิงจากทะเบียนวิชาการ ภาษา และวาทกรรมเชิงโครงสร้างที่เหมาะสมได้	✓	✓			
		มีส่วนร่วมในงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการสื่อสารในการยื่นข้อหาจ้งหะ และแก้ไขปัญหาได้	✓	✓			
		แสดงถึงความเป็นอิสระและการเป็นตนเองในการเรียนรู้ทางวิชาการผ่านการดำเนินการค้นคว้า การประเมินตนเอง และการสะท้อนความคิด	✓	✓			
AE2	เตรียมความพร้อมคุณสำหรับการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่มีเงื่อนไขในการสอบภาษาอังกฤษอยู่ที่ IELTS 5.5 และไม่มีทักษะใดได้คะแนนต่ำกว่า 5.0 [#]	มีส่วนร่วมในงานกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการสื่อสารในการบรรลุการตัดสินใจ และการทำงานให้แล้วเสร็จ	✓	✓	✓		
		เขียนรายงานเชิงวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยประเภทประโยค กริยาและนามวลี และคำศัพท์ทางวิชาการที่มีความหลากหลาย	✓	✓	✓		
		แสดงถึงทักษะทางวิชาการต่าง ๆ รวมถึงการประเมินตนเอง ทักษะการค้นคว้า และความซื่อตรงทางวิชาการ	✓	✓	✓		
AE1	เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตร Extended Foundation, หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการระดับ 2, และหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลางตอนปลายอื่นๆ	ดำเนินการค้นคว้า ติความข้อมูล และการนำเสนอสิ่งทีค้นพบในการนำเสนอและรายงานข้อเท็จจริง เรียงความข้อโต้แย้ง	✓	✓	✓	✓	
		เข้าใจและใช้คำศัพท์ โครงสร้างอนุเนท และไวยากรณ์เชิงวิชาการ เช่น การสร้างคำถามจากคำกริยาในงานเขียนเชิงวิชาการ	✓	✓	✓	✓	
		สื่อสารภายในการอภิปรายกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงความคิดเห็น การโน้มน้าวใจ และการให้ข้อเสนอแนะ	✓	✓	✓	✓	
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ			 การอ่าน  การเขียน  การพูด  การฟัง	AE1	AE2	AE3	AE4

เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการช่วยนักศึกษาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และการศึกษาต่อเนื่องอื่นๆ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1 เหมาะสมสำหรับกับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับกลาง ที่กำลังมองหาช่องทางสร้างเสริมความรู้ทางคำศัพท์ และภาษาสำหรับบริบททางวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 เหมาะสมสำหรับกับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางตอนปลาย ที่มองหาช่องทางพัฒนาความมั่นใจ ในทักษะการสื่อสารของตนเอง เพื่อเข้าร่วมงานกลุ่มในการค้นคว้า ให้เหตุผล และนำเสนอแนวคิด

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 มุ่งเน้นการสอนให้นักศึกษาเสริมทักษะภาษา การค้นคว้า และการนำเสนอให้ดียิ่งขึ้น

ชุดทักษะนี้มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงตอนต้น ที่กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4 นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระดับลึก การวิเคราะห์แบบรวม และการตอบสนองที่สำคัญทั้งในรูปแบบข้อเขียนและการพูด

ชุดทักษะนี้มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูงที่กำลังเตรียมความพร้อม สำหรับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า นักศึกษาที่ได้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การทำงาน และการศึกษาของพวกเขา

คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ navitasenglish.edu.au

เกี่ยวกับหลักสูตร Navitas English

- ผู้สอนที่มีทักษะและประสบการณ์
- โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม และงานกลุ่มตลอดหลักสูตร
- อัตราการสอบผ่านอยู่ที่ 92% สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ*

คุณลักษณะของหลักสูตร

- ห้องเรียนแบบปิดที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่ม รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะส่วนบุคคล
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในบริบททางวิชาการ
- ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแบบกลุ่ม
- มีความมั่นใจในการนำเสนอในการสัมมนา

หลักสูตรของเราจำกัดจำนวนนักเรียนรับสมัครทันทีวันนี้!

english@navitas.com
navitasenglish.edu.au

ติดตามเราที่





 @navitasenglish

* Navitas English and Testing 2018 Learning and Teaching Report

Please refer to the list of Direct Entry Agreements for details of entry requirements to Navitas English pathway partners.